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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า  เมื่อเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2561 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ดูรายการ

โทรทัศน์ จึงได้เห็นอีกตัวอย่างหน่ึงของความมีมาตรฐานสูง ในเมืองไทยเรามองว่ามีปัญหาเรื่องคนมาก 
คุณภาพการศึกษาแย่ ภาษาอังกฤษไม่ดี ในเมืองไทยก็มีบางกลุ่มที่เป็นตัวอย่างของการควบคุมมาตรฐาน เรา
ควรใช้ตัวอย่างเหล่าน้ีเป็นแรงบันดาลใจ คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์ ซึ่งเป็นนักกอล์ฟรุ่นหลังจากธงชัย ใจดี  
คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์อยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก คล้ายๆ เอรียา จุฑานุกาล แต่อาจจะยังไม่ดังเท่า วงการ
นักกอล์ฟชายมีคนเก่งมากมาย  

   
กิรเดช อภิบาลรัตน ์

ท่ีมา: 
http://www.smartbomb.co.th/ 

photos/size1/2015/08/ 
03/ea9baj5dbdi78gibakd8f.jpg 

ธงชัย ใจดี 
ท่ีมา: 

http://www.chatacheevit.com/ 
images/pulldown_1291139992/ 

Tongchai4.jpg 

เอรียา จุฑานกุาล 
ท่ีมา: 

http://www.chaoprayanews.com/ 
wp-content/uploads/ 

2017/09/3582.jpg 
 
เมื่อคืนวันที่ 24 มีนาคม 2561 คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์อยู่ในอันดับ 8 ของโลก ทั้งหมดมี 64 คน เป็นกอล์ฟที่
ต้องเล่น Match Play เอาชนะทั้งหมด 4 ครั้ง ปัจจุบันน้ีไม่ว่าคนไทยจะทําอะไรก็ตาม ต้องควบคุมมาตรฐาน
ของเรา ภาพไปบวกกับคําว่า มืออาชีพ ด้วย มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเรา เวลาเราพูดถึงทุนมนุษย์
มักไปคิดถึงการเรียนให้มากเช่นกัน เรียนต่อปริญญาโท เรียนจบมหาวิทยาลัยสอบได้คะแนนดี เท่าน้ันยังไม่พอ 
ต้องนําสิ่งที่เรารู้ไปทํางาน ไปแก้ปัญหาของโลกหรือแข่งขันกับโลก แล้วไปสร้างประโยชน์ใหม่ให้เกิดขึ้น บางที
ประโยชน์เปลี่ยนแปลงเร็ว ทําให้คนไทยอยู่ในบรรยากาศที่มีความสบาย อยู่ไปเรื่อยๆใช้ชีวิตค่อนข้างสบาย
เกินไป แต่ไม่รู้ว่าเรากําลังอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันที่มีความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมา  คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์
มีอายุ 28 ปี เมื่อคืนน้ีได้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ก็หยุดอยู่แค่ 8 อันดับแรกของโลก ส่วนนักกอล์ฟหญิงไทยอยู่ใน 
10 อันดับแรกของโลกอยู่แล้ว คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์ก็จะได้รับเกียรติไปเล่นในระดับมาสเตอร์ในอนาคต 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ต้องปรับตัวให้เร็ว พร้อมสะดุดกับคําว่าเราอยู่ในโลกแห่งการแข่งขัน 
และเราใช้ชีวิตสบายเกินไป ช่วงน้ีเรากําลังกลายเป็นกบในหม้อน่ึงอยู่ ถ้าเมื่อใดก็ตามเศรษฐกิจในโลกมัน
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ร้อนแรงจนเกินไป ตอนน้ีสงครามการค้าระหว่างจีนก็ยังระอุอยู่ ถ้าเราไม่ปรับตัว ไม่เตรียมพร้อม ไม่รับมือ เมื่อ
มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะลําบาก 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า การเป็นมืออาชีพก็เป็นแนวคิดหน่ึง การเป็นมืออาชีพไม่ได้แปลว่า
ต้องเป็นผู้นําสูงสุดขององค์กร คนขับรถก็เป็นมืออาชีพได้ เมื่อได้แนวคิดแล้วก็ต้องนําไปประยุกต์ใช้กับความ
จริง ก็จะเป็นประโยชน์ คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเขาสามารถเข้าไปเป็นนักกอล์ฟชาย
อันดับต้นๆของโลกได้ กอล์ฟชายเป็นกีฬาที่มีความสําคัญต่อโลก เป็นกีฬาที่คนในโลกสนใจมาก  

จากน้ีไปถึงการเลือกต้ังซึ่งคาดว่าจะมีในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และทุกคนน่าจะพร้อม แล้วประเทศ
ไทยก็เข้าสู่โหมดการเลือกต้ัง คสช.ก็ทําหน้าที่รับใช้ประเทศมาและแก้ปัญหา กําลังจะเปลี่ยนถ่ายไปสู่
ประชาธิปไตย เราก็ไม่อยากมีประชาธิปไตยแบบเดิมที่มีนักการเมืองเหมือนเดิมแล้วเข้าวงจรอุบาทว์ ขอช่ืนชม
พรรคต่างๆ เข้าไปสมัครหลายพรรค คนเราจะเข้าไปสมัครพรรคการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีสมาชิกพรรค 
500 คน ส่วนคนที่สมัครมี 40-60 พรรค ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ จึงมีพรรคหน่ึงช่ือพรรคอนาคตใหม่ สื่อก็เรียกว่า 
พรรคไพร่หมื่นล้าน คุณธนาธรเป็นหลานของคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ครอบครัวน้ีก็ทําธุรกิจด้านอะไหล่รถยนต์ 
ปัจจุบันน้ี มารดาคุณธนาธรเป็นรองประธานของบริษัทไทยซัมมิทและเป็นพ่ีสาวของคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  

 
เม่ือวันที่ 5 -6 ตุลาคม 2552  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้มีโอกาสไปทําหลักสูตรการพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ให้กับบริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จํากัดโดยมี ดร.สมพร จึงรุ่งเรืองกิจให้การ
สนับสนุน 
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เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเกียรติจาก บริษัท Iplus Learning and 
Consultative เชิญไปบรรยายเร่ือง The  Business Social Skill ให้กับ บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส 
จํากัด (มหาชน) 

  
 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยสัมภาษณ์คุณธนาธร ประวัติคือเขาเคยเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วมาเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ  

 
 

วงเสวนา 'อนาคตประเทศไทย ไปทางไหน' 
ที่มา: https://news.sanook.com/5780359/ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า เป็นข่าวดีที่คนรุ่นใหม่มองเห็นว่าประเทศชาติมีปัญหาตลอดมา แล้ว
ตัดสินใจเข้ามาร่วมเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้อง ในบทบาทเป็นตัวของตัวเองไม่มีเบ้ืองหลังอะไรแอบแฝง ก็มี
เป้าหมายและมีวิสัยทัศน์ ที่ทําให้ประชาชนน้ันมีความหวังมากขึ้น นิยามของคนรุ่นใหม่ไม่ได้หมายถึงคนที่มี
อายุน้อย แต่เป็นคนท่ีมีความคิดอ่านกว้างไกล แล้วก็พิสูจน์ตนเองว่าต้องการช่วยให้สังคมและประเทศไทยของ
เราน้ัน ก้าวไปอย่างในสิ่งที่ถูกต้อง ภายใต้ระบบการปกครองที่ถูกต้องจริงๆ น่ีเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญ
เพราะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ยุคน้ีคนรุ่นใหม่จะมีบทบาท แต่ไม่ควรจะมีพรรคเดียว คนรุ่นใหม่
น่าจะมีหลายพรรค ก็ต้องดูภูมิหลังของแต่ละคน คุณธนาธรก็มีความสัมพันธ์กับพรรคอ่ืนๆมา และระบอบ
ทักษิณเป็นที่รู้กัน ส่วนผศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุลก็เป็นนิติราษฎร์ เป็นรุ่นน้องศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่
ธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์รุ่นหลังศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อาจารย์ธรรมศาสตร์กลุ่มหน่ึงไปศึกษาที่ฝรั่งเศสมา 
จึงร้อนวิชา เหตุการณ์ในฝร่ังเศสและเหตุการณ์ในประเทศไทยไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน เราไม่สามารถจะใช้
รูปแบบของฝร่ังเศสมาเป็นรูปแบบของเมืองไทยได้ ตอนหลังผศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุลออกมาในรูปแบบ
พยายามล้มล้างระบอบรัฐประหาร มองว่า ระบอบรัฐประหารที่ผ่านมาไม่ดีทั้งหมด อันที่จริงแล้ว เมืองไทยก็
ต้องดูที่บริบทของประเทศของเรา ถ้าเราไม่มีทหาร บางทีรัฐก็อาจจะล้มเหลวก็ได้แบบอัฟกานิสถาน ซีเรีย อิรัก 
ต้องมีหลักของประเทศเหมือนกัน ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ละเลยเรื่องระหว่างประเทศ การเลือกต้ังต้องเป็น
แบบที่สถาบันต่างๆอยู่ครบถ้วน จึงควรจะมีพรรคอ่ืนๆด้วย หลายคนอาจจะไม่รู้จักพรรคกรีน ที่ได้เสนอตัวขึ้น
มาแล้วคนที่ทําเป็นแนวร่วมของผมช่ือคุณพงศา ชูแนม อยู่ที่จังหวัดชุมพร คุณพงศาเป็นประธานธนาคารต้นไม้  
แต่ก่อนเคยอยู่ที่ป่าพะโต๊ะที่ชุมพรแล้วก็ตัดสินใจสมัครเป็นหัวหน้าพรรคกรีน  แล้วเราจะมีพรรคการเมืองที่
ดูแลสิ่งแวดล้อม  

 
 

นายพงศา ชูแนม 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/ 
12241790_1157904974237847_4380151853575382951_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
1&_nc_cat=0&oh=f86770b5f6cecf0a6b9751003dd67c7a&oe=5B3B8793 
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เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายพงศา ชูแนมเข้าร่วมประชุมสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ตัวแทนผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งตะวันตก 
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาค
ประชาชน เพื่อการจัดกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อ
พัฒนาอย่างย่ังยืนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/12107736_1157904410904570_7785000110716572109_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
1&_nc_cat=0&oh=f0489d4e4c8f735e100f17d3345286ab&oe=5B3312CA 
 

 
กิจกรรมล่องแก่งพะโต๊ะ 

ที่มา: https://scontent.fbkk1-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/942811_458969464178917_709109035_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-

1&_nc_cat=0&oh=33a1a3218563b97485f5031b71ba8adf&oe=5B33F749 
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คนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันแบบไม่มีเป้าหมายมีพ้ืนฐานความเช่ือมโยงกับกลุ่มการเมืองต่างๆ พรรคของคุณธนาธร
มุมหน่ึงก็เป็นนายทุนทําธุรกิจใหญ่โต อีกด้านหน่ึงก็เป็นกลุ่มการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติ ต้องยอมรับว่า
บริบทของแต่ละคร้ังไม่เหมือนกัน วันน้ันหลานของคุณอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะก็พูดดี คุณธนาธรบอกว่าชาติน้ีเขาจะ
ไม่ยอมให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีก หลานของคุณอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะช่ือไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ บอกว่าอันน้ัน
ถูกต้อง ถามว่าปฏิวัติแต่ละครั้งทําไมมันต้องเกิด และถ้ามันไม่สุกงอมจริงๆ การปฏิวัติก็ไม่สําเร็จอยู่แล้ว แต่ว่า
เมื่อปฏิวัติไปแล้วเราจะจัดการอย่างไร ที่เป็นสิ่งสําคัญแล้ว ภาพประชาธิปไตยของเราไม่มีการปลูกฝังเรื่อง
วัฒนธรรมการเมืองให้รู้ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่หย่อนบัตรอย่างเดียว ประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วม ไม่ใช่
ประชาธิปไตยที่เงินหรือหัวคะแนนเป็นหลัก คนดีที่จะเข้าไปเล่นการเมืองในปัจจุบันก็เล่นไม่ได้ มันจึงเป็นธุรกิจ
การเมือง การศึกษาไม่ได้ช่วยเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่การศึกษาช่วยทุกอย่าง มีทฤษฎีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น
เรื่องประชาธิปไตย เรื่องสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่โลกาภิวัฒน์ การแข่งขันในอนาคต มันอยู่ที่การศึกษาของเรา 
การศึกษาของเราในอดีตเป็นการศึกษาทางวิชาการ เช่น รู้ฟิสิกส์ เคมีเพ่ือสอบเข้าสอบออก แต่ไม่ได้เป็น
การศึกษาเพ่ือองค์รวม ไม่ได้มองเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคม บางประเทศ คนเรียนจบม.6 ก็เป็น
ประชาชนท่ีดี ประเทศไทยคนเรียนจบม.6 แล้วทุกคนเข้ามหาวิทยาลัย มียุคหน่ึง คนต้องเรียนปริญญาโท ผู้นํา
ท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ในอดีต โยนไปที่ไหนก็จบปริญญาโททุกคน เพราะฉะนั้นจํานวนปริญญาที่มีใน
สังคมไทยกับจํานวนความคิด คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มันสวนทางกัน เพราะฉะน้ันที่เหลืออยู่ก็คือสื่อที่ทําหน้าที่
เป็นประโยชน์ที่ไปเสริมทําให้เราคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตัวศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เองกับเพ่ือนหลายๆคนใน
วันน้ีถึงแม้ว่าเราจะมีอายุมากข้ึน เราก็มีโอกาสทําในส่วนเล็กๆ คือทํารายการวิทยุแล้วก็สอนหนังสือ และมี
หลักสูตรเล็กๆ ถ้าเขาต้องการเราก็ทํา แล้วก็มีคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ มีรายการทีวีเล็กๆ เสริมเข้าไป ถ้าทุกคน
คิดแบบน้ี การศึกษาก็เหมือนระบบนิเวศวิทยา คือ เรียนที่ไหนก็ได้ สนใจก็เปิดดูเอง ปัจจุบันน้ีถ้าเราดูสื่อใน
โทรทัศน์ รายการที่เป็นรายการกลางๆ ช่วยประเทืองปัญญายังมีน้อย ส่วนมากก็จะเป็นรายการซึ่งมี
ผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ Blue Sky ก็มีแนวอย่างหน่ึง Peace TV ก็เป็นอีกแบบหน่ึง Voice TV ก็เป็นอีกแบบ
หน่ึง เป็นรายการที่เสริมเป้าหมายของคนมีอุดมการณ์ที่เคยคล้ายกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้ดูทุกช่องแล้ว
ได้เรียนรู้ไปด้วย ทุกช่องก็ต้องปรับตัวเอง  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า เรารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือให้ผู้ฟังนําไปพิจารณา นอกจากน้ี ยังมี
มุมมอง แล้วผู้ฟังก็ไปพิจารณาต่อ การเมืองประเทศไทยมีความละเอียดอ่อน คนไทยไม่โง่ อดีตที่ผ่านมาก็เป็น
บทเรียน เราต้องถอดบทเรียนแล้วสํารวจอย่างจริงจังก็จะรู้ว่า เบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังมีอะไรอยู่บ้าง ด้วย
วิธีการที่ตอนน้ีมีข่าว เราจะเลือกต้ังช้าเพราะคนบางกลุ่ม 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า คนที่ชอบการเมืองและชอบเล่นการเมืองในเมืองไทย
มีมาก เพราะเล่นแล้วเป็นข่าว เมื่อเป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดี เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคน
สําคัญ ความสําคัญของมนุษย์ในวันน้ีจะต้องไม่ถูกอิทธิพลภายนอกเป็นตัวกําหนด สรุปก็คือต้องไม่ให้มีตําแหน่ง
หรือบทบาทฟู่ฟ่าไปวันๆ ล่าสุดเน่ืองจากมีสื่อสังคมออนไลน์ บางคนก็เขียนได้ทุกวัน อย่างเร่ืองการเมือง เราก็
ต้องอยู่กับความจริง เราก็ต้องพูดทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี มีคนบางกลุ่มจะต้องเล่นการเมือง หมายความว่าเขามี
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ผลประโยชน์เป็นของพรรค เขาเป็นตัวแทนพรรคน้ีก็ต้องพูดแม้จะไม่เป็นความจริงก็ตาม รูปปัจจุบันก็อาจจะ
ติดนิสัยมาจากโดนัลด์ ทรัมป์ก็ได้คือโกหกหน้าด้าน ก็ไม่กลัวว่าสิ่งที่โกหกไปน้ันผลกระทบจะเป็นอย่างไรตราบ
ใดก็ตามที่โกหกแล้วยังมีฐานเสียงสนับสนุน ปัจจุบันน้ีสื่อออนไลน์น่ากลัวมาก วันน้ีมีการจับได้ว่ามีบริษัทหน่ึง
แอบดึง Data มาจาก Facebook บริษัทน้ีช่ือ Cambridge Analytical แล้วก็ไปศึกษาว่าคนเหล่าน้ีมี
พฤติกรรมทางการเมืองอย่างไร อยู่ตรงไหนของอเมริกา แล้วก็อยู่ตรงจุดที่โดนัลด์ ทรัมป์ต้องเอาใจใส่ แล้วก็ใส่
การเลือกต้ังใส่เงิน ใส่อะไรเข้าไป ใส่โฆษณาเข้าไปสําหรับคนกลุ่มน้ัน เพราะอเมริกาเป็นระบบเลือกต้ังที่ไม่ใช่ 
Popular Vote ไปอยู่ที่ Electoral Vote  ฉะน้ันถ้าชนะแค่ร้อยคะแนนในรัฐใดรัฐหน่ึงก็จะได้คะแนนทั้งหมด 
ครั้งที่แล้วโดนัลด์ ทรัมป์ก็เล่นในรัฐต่างๆ เพ่ือให้ได้ Electoral Vote สูง ในยุคต่อไป จะมีการเอาประโยชน์จาก
ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้และคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอน เพราะฉะน้ันถ้าคน
รุ่นใหม่หวังดีต่อประเทศ สิ่งเหล่าน้ีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคนรุ่นใหม่มีเป้าหมายการเมืองที่ไม่เหมาะสมกับประเทศ 
อย่างกลุ่มของอาจารย์ปิยบุตร มองระบบกษัตริย์หรือระบบขุนนางเป็นระบบที่เลวไปหมด แล้วต้องจัดการ
เหมือนประเทศฝรั่งเศส หรือแม้แต่การที่จะเสนอรัฐธรรมนูญ ถ้าจะยกเลิกคําสั่งคสช.ทั้งหมด คสช.ไม่ได้มา
เพราะอยากจะมา แต่มาเพราะความจําเป็น เมื่ออยู่ไปนานๆ บางคนในคสช.ก็แสดงบทบาทไม่เหมาะสม ถ้า
ประเมินแล้วเราก็ต้องพูดจากความจริง  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า การที่ไปเรียนโดยเฉพาะที่ประเทศฝร่ังเศส กลับมาก็จะต้องเอาความเป็น
ไทยเข้าไปใส่ในความคิดอ่านให้มากขึ้น ย่ิงดูประวัติศาสตร์ เมื่อใดก็ตามที่นําความคิดจากต่างชาติมาใส่ไว้ใน
ประเทศไทย บ้านเมืองเราเดือดร้อนทุกคร้ัง เพราะฉะน้ันนักวิชาการต้องมีสติย้ังคิดกว่าน้ี  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า สามารถทํานายได้เลยว่า เขาเป็นคนร้อนวิชาอายุยังไม่ถึง 40 เลย 
เขาเป็นคนฮึกเหิม ถึงจุดหน่ึงก็ต้องกลับมาดูความจริง ยุคต่อไปก็ต้องฟังทุกฝ่าย คนอายุมากก็ไม่ได้แปลว่าไม่มี
บทบาท เมื่อมีพรรคคนรุ่นใหม่แล้ว ก็ควรจะมีพรรคคนแก่บ้าง คนที่อายุ 55 ปีขึ้นไปที่สามารถไปออกเสียงได้มี
จํานวนไม่น้อย พรรคเหล่าน้ีถ้าดูแลสังคมผู้สูงอายุ แล้วก็ลงทุนทําให้คนเหล่าน้ีมีบทบาทข้ึนมา อาจจะมีสมาชิก
ที่มีอายุต้ังแต่ 55 ปีขึ้นไป บอกบาทอันน้ีก็ไม่ใช่น้อย บทความแนวหน้าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สัปดาห์น้ีเสนอ
อีกด้านหน่ึงของสีจิ้นผิง ครั้งที่แล้วนําเสนอด้านบวกของเขา เขาเป็นคนมีหลักการในเร่ืองคน เช่น บริหารการ
เปลี่ยนแปลง เน้นคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีคอรัปช่ัน อยากให้คนในประเทศจีนเป็นมืออาชีพ ประเด็นเหล่าน้ีได้
ไตร่ตรองจากมันสมองของเขา เมื่อเขาเป็นประธานาธิบดีโดยไม่มีวาระ ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า ส่วนที่เก่ียวข้อง
กับไทย เราทั้งสองประเทศได้ผูกกันแน่นแฟ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และคนจีน
เรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวก็มามาก แล้วก็มาต้ังรกรากด้วย เขารู้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับเขา ที่
เชียงใหม่ มีคนจีนมาตั้งรกรากจํานวนมาก คนจีนเป็นคนมุ่งมั่น เหมือนคนไทยซึ่งทํางานไปเรื่อยๆ คนจีนมี
เป้าหมายและวางแผน ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ มาทําธุรกิจ เขาเอาจริง ชีวิตของเขาสู้มามาก ยุคคอมมิวนิสต์
ที่ผ่านมาทําให้เขาต้องกดดัน ในอดีต ตอนเมาเซตุงเป็นผู้นําเบ็ดเสร็จ มีความเสี่ยงอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก พอมี
อํานาจสูงสุด จะมีนโยบายเศรษฐกิจบางอย่างที่มีความรุนแรงเช่น ต้องการร่ํารวยจากการเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม จึงเปลี่ยนทันทีโดยลดคนจากภาคเกษตรแล้วนํามาทํางานในภาคอุตสาหกรรม เรียกว่า Great 
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Leap Forward อยู่ดีๆจะเปลี่ยนจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรมโดยการเมืองไม่ได้ จึงเกิดความวุ่นวายและการล้ม
ตายเพราะอาหารไม่พอ ถือเป็นปัญหาใหญ่ หาที่ 2 คือเขาต้องการรักษาอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ไว้ จึงเกิดการ
ปฏิวัติทางวัฒนธรรมขึ้นมา (Cultural Revolution) เขายังรักษาหลักการของเมาเซตุงอยู่ แต่ตอนนี้ประเทศ
จีนต้องการการพัฒนา เขาก็ล้างสมองคนมีความรู้ สีจิ้นผิงก็เป็นอีกคนหน่ึงที่ถูกล้างสมอง ไปเข้า Labor Camp 
หมายความว่าสีจิ้นผิงจะเหมือนเมาเซตุง แต่ตอนที่เมาเซตุงมีอํานาจเบ็ดเสร็จ เมาเซตุงทํา 2 เรื่อง ถ้าไม่ตาย
เสียก่อนแล้วมีเต้ิงเสี่ยวผิงมา สมมุติว่าถ้าเขาอยู่ต่ออีก 5 ปีประเทศจีนจะไม่มีอะไรเหลือเลย ประเด็นก็คือ
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเก่งมากก็ตาม แต่เมื่อมีอํานาจเบ็ดเสร็จเขาเดินกลับไปสู่วงจรเดิม คือไปมอง Paradigm 
แบบจีน 100% สมัยเมาเซตุงเขามอง Paradigm เดิมคือการปฏิวัติ กับ Paradigm ในการปกครองประเทศ
อย่างเดียวกัน เพราะฉะน้ันใครก็ตามท่ีขัดแย้งเขา เขาจะล้างสมองให้หมด ไม่ได้หมายความว่า 2 เรื่องจะ
เกิดขึ้น ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ แต่เห็นสัญญาณอันหน่ึงเมื่อเขารับตําแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่ 2 การพูด
ของเขาต่อหน้าสภาสูงค่อนข้างจะมีความรุนแรง ไม่อยากให้ประเทศใดมาแบ่งแยกประเทศจีนออกไป แล้วก็มี
ปัญหาเกาะในทะเลจีนใต้ ซึ่งเขาก็มีแสนยานุภาพค่อนข้างจะมาก เพราะฉะนั้น เวลาคนจะมาเป็น
ประธานาธิบดีตลอดชีวิต ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือมีความต่อเน่ือง ถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีที่เข้าใจก็เป็น
แค่ 3 สมัย ไม่ต้องเป็นจนตาย แต่ถ้าเขาบ้าคลั่งอํานาจขึ้นมา ก็ต้องเตือนคนไทยไว้ว่า อย่าไปช่ืนชมเพราะเขา
เก่งอย่างเดียว ก็ต้องช่ืนชมในจุดอ่อนเขาด้วย ต้องมีจุดอ่อน แล้วก็อยู่ไปนานๆ เมื่อมีอํานาจมากขึ้น ก็ไม่ค่อยฟัง  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า จีนมาถึงจุดที่เป็นก้าวย่างที่สําคัญ เขาเช่ือในผู้นําและถ้าเป็นไปอย่างที่
อาจารย์จีระวิเคราะห์ ไม่หลงตัวเอง จีนจะเป็นประเทศมหาอํานาจที่น่าสนใจมากๆอีกประเทศหน่ึง คงจะเป็น
ตัวอย่างของคนที่ก้าวขึ้นสู่ภาวะผู้นํา ว่า การเป็นผู้นําที่ได้รับความไว้วางใจให้กุมอนาคตของประเทศจะต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เมาเซตุงเก่งในการปฏิวัติ แต่ไม่เก่งในการปกครอง เพราะต้องใช้
วิธีการต่างกัน ถ้าเขาไม่ตายก่อน ไม่มีเต้ิงเสี่ยวผิงมาสร้างประเทศเป็นหน่ึงประเทศสองระบบ ประเทศจีนก็คง
ไม่เหลืออะไร แล้วก็จะกลายเป็นปัญหาต่อโลก วันน้ีจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ ถ้าประเทศ
จีนไม่เจริญมาอย่างน้ี หรือเป็นประเทศปิดอยู่ เพราะฉะน้ันความเสี่ยงในโลกน้ีก็มีมาก 

 


